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Fyrirspurn

til dómsmálaráðherra um konur í lögreglunni.

Frá Stefaníu Óskarsdóttur.

1. Hvert er hlutfall kvenna í lögreglunni?
2. Hvert hefur það verið síðustu fimm ár og hvernig hefur það verið í öðrum ríkjum

Norðurlanda á sama tíma?
3. Hvert er hlutfall kvenna meðal yfirmanna í lögreglunni og hvert hefur það verið síðustu

fimm ár?
4. Hvernig standa núverandi stjórnvöld að því að fjölga konum í lögreglunni?

Skriflegt svar óskast.


